

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะการบัญชีและการจัดการ

รหัส ประเภท และชื่อหลักสูตร

รหัสหลักสูตร : 25480211106982
ภาษาไทย : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่
ภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy Program in Modern Management

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการสมัยใหม่)
(ชื่อย่อ) : ประ.ด. (การจัดการสมัยใหม่)
ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Doctor of Philosophy (Modern Management)
(ชื่อย่อ) : Ph.D. (Modern Management)

โครงสร้างของหลักสูตร

ลำดับที่	หมวดวิชา	เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา	หลักสูตรที่เสนอ (หน่วยกิต)
		แบบ 1.2	แบบ 2.1
1	หมวดรายวิชา	≥ 12	18
	1.1 วิชาพื้นฐาน	-	9*
	1.1 วิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า	-	12
	1.2 วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า	-	6
2	หมวดวิชาประสบการณ์วิจัย วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า	36	36
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า		48	54

*หมายถึง รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต ผลการเรียนเป็น S หรือ U

ปรัชญา

ดุชฎีบัณฑิต ด้านการจัดการสมัยใหม่ ต้องเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญและความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรมด้านการจัดการ พร้อมทั้งศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ มีคุณธรรมและจริยธรรม และสามารถประยุกต์วิทยาการด้านการจัดการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติได้

ความสำคัญ

ปัจจุบันการแข่งขันทางธุรกิจเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศ ที่มีการค้าและการแข่งขันอย่างเสรีเพิ่มขึ้น ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและยากที่จะคาดการณ์ได้ ดังกรณีของการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (COVID-19) ที่ส่งผลกระทบต่อทุกองค์กร องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจึงจำเป็นต้องปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ทำให้มีความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะบุคลากรด้านการจัดการ อีกทั้งประเทศไทยยังขาดเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่จะช่วยเพิ่มผลิตภาพของปัจจัยการผลิตอื่นๆ จากสาเหตุดังกล่าวนี้

กอบริกับความพร้อมที่ยังคงมีจำกัดเพื่อเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ที่อาจเป็นหนึ่งในอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต อาทิ ปัญหาความเหลื่อมล้ำในมิติต่างๆ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากรเป็นสังคมผู้สูงอายุ ปัญหาคุณภาพของประชากร การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศน์ ประเทศไทยจึงได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561- 2580) โดยมีเป้าหมายการพัฒนาคือ ประชาชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม มีฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน รวมถึงมีนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือ โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลที่เรียกว่าไทยแลนด์ 4.0 (Thailand 4.0) การบริหารจัดการองค์กรจึงมีความสำคัญและจำเป็นที่จะต้องอาศัยนวัตกรรมและการจัดการสมัยใหม่ที่ทันต่อสถานการณ์ทั้งปัจจุบันและที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ดังนั้น คณะจึงได้ปรับปรุงหลักสูตร ปรัชญา ดุชฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่ เพื่อให้มีความทันสมัยเป็นสากลและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต นอกจากนี้ยังมีปัจจัยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งจำนวนประชากรในวัยที่กำลังศึกษามีจำนวนลดลงโดยเป็นสังคมที่ก้าวเข้าสู่สังคมวัยทำงานและสังคมผู้สูงอายุ ซึ่งความสนใจในการที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกของบุคคลกลุ่มนี้เป็นไปได้ยาก เนื่องจากส่วนใหญ่ต้องทำงานและกำลังจะเกษียณอายุราชการ ทำให้การผลิตดุชฎีบัณฑิตทั้งทางด้านการจัดการ และด้านอื่นๆ มีจำนวนลดลงทั้งที่ยังเป็นสาขาที่มีความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจ หรือองค์กรเอกชน ทำให้คณะกรรมการบัญชีและการจัดการจึงเล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงมีแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรในเชิงรุก เช่นการเปลี่ยนชื่อสาขาวิชาให้มีความทันสมัย ปรับเปลี่ยนรายวิชาที่มีความหลากหลาย เพิ่มเนื้อหาวิชาให้มีความทันสมัย มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีพื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษ เพื่อตอบสนองและสร้างความน่าสนใจของกลุ่มคนวัยทำงานทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจที่ต้องการพัฒนาบุคลากรในองค์กร ให้สามารถทำงานให้กับองค์กรได้อย่างดี และมีประสิทธิภาพ รองรับการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านการบริหารจัดการและเทคโนโลยี ทั้งในยุคปัจจุบันและอนาคต ทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องมีคุณสมบัติอื่นตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคามว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560

กรณีผู้ที่ไม่มีความรู้คุณสมบัติเป็นไปตามข้อ 1 ให้เป็นไปตามการพิจารณาของกรรมการบริหารหลักสูตร หรือ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา
2. นักวิจัย
3. นักวิชาการด้านการจัดการธุรกิจชั้นนำในสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานด้านการวิจัยต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ
4. นักวิจัยด้านการจัดการธุรกิจชั้นนำในสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานด้านการวิจัยต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ